

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคติดต่ออุบัติใหม่(โควิด-๑๙)
ในพื้นที่ชายแดน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๔

หลักการและเหตุผล

กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแผนแม่บทการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จากวิสัยทัศน์ “ประชากรในพื้นที่ชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” และพันธกิจ “สร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน” โดยมีเป้าประสงค์ คือ ให้ประชากรในพื้นที่ชายแดนได้รับการสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง ให้พื้นที่ชายแดนต้องมีการจัดการระบบสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และสถานบริการสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานและเป็นมิตร มีระบบเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนมีความต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน ที่ได้มีสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีการระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วมีการระบาดไปทั่วโลก ทำให้มีผู้คนล้มป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อยืนยันสะสม ๑๒,๔๒๓ ราย เป็นการติดเชื้อภายในประเทศ ๑๐,๑๓๔ ราย โดยผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน ๓๖๙ ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน ๒๗๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๕ (ข้อมูลจาก ศบค. วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔) ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังมี การแพร่กระจายเชื้ออยู่ในชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อจำนวนมากพบว่า มีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ จึงต้องเฝ้าระวังการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและรักษาความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อำเภอ น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ชายแดนของประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีด่านประเพณี จำนวน ๑ แห่ง ซึ่งก่อนหน้านี้นี้น้องไทย-ลาว ได้มีการติดต่อค้าขายระหว่างพื้นที่ชายแดน มีผู้คนเดินทางเข้ามาใช้บริการสุขภาพในพื้นที่ จึงได้มีการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสร้างเครือข่ายทั้งสองประเทศให้มีการดำเนินงานสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ชายแดนที่มีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ได้ตามมาตรฐานกฏอนามัยระหว่างประเทศ IHR ๒๐๐๕ และพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น เพื่อให้ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ชายแดนตามมาตรฐานสากล โรงพยาบาลน้ำปาด จึงได้จัดทำโครงการศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรคติดต่ออุบัติใหม่(โควิด-๑๙) ในพื้นที่ชายแดน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ปี ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชายแดนของอำเภอ น้ำปาดให้เข้มแข็งต่อไป

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่(โควิด-๑๙)ในพื้นที่ชายแดน ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามวิถีชีวิตแนวใหม่ (New Normal)
๒. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการควบคุมโรคอำเภอ(CDCU) ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องครอบคลุมตาม พรบ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘

กลุ่มเป้าหมาย

มีบุคลากรทีม CDCU เครือข่ายโรงพยาบาลน้ำปาด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๐ คน

วิธีดำเนินการ

๑. ได้จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพพื้นที่ชายแดน และขออนุมัติโครงการจาก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์

๒. ได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฯตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข จำนวน ๑ ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๘๐ คน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สักใหญ่ โรงพยาบาลน้ำปาด โดยมีนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอเมืองน้ำปาด ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและ กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานให้เข้มแข็งในสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ที่ผ่านมา โดยมีนายแพทย์อิชัยอธิป บุญศักดิ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำปาด ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฯตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (กรณีโควิด-๑๙) ในพื้นที่ชายแดน อำเภอเมืองน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ชายแดนของอำเภอเมืองน้ำปาด และสรุปบทเรียนจากสถานการณ์โรค โควิด-๑๙ ระบาดระลอกใหม่ของอำเภอเมืองน้ำปาด ขอขอบคุณ คุณศุภมิตร ปานรูป รอง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรดิตถ์ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรดิตถ์ ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ ,คุณ วรณา วิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก,ดร.สีใส ยุ่นสีแสง หัวหน้ากลุ่มงาน ระบาดและตอบโต้ฯ และทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ พิษณุโลก ได้มาบรรยายให้ความรู้ สถานการณ์โรคติดต่ออุบัติใหม่โควิด-๑๙ และแนวโน้มการระบาดระลอกสอง ทบทวนโครงสร้างระบบบัญชาการ เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อรองรับศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้ สถานการณ์ (SAT)แนวทางการดำเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) อำเภอเมืองน้ำปาด ตามมาตรการของจังหวัดอุดรดิตถ์ และทบทวนผังโครงสร้างระบบบัญชาเหตุการณ์ (ICS) ที่ระบุ บุคคลแรก(SOP) ของแต่ละกองภารกิจ (อำเภอ)และ Incident Action Plan (IAP) ได้มีการฝึกซ้อมแผนฯ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติตามภารกิจตามกองภารกิจ ICS ๓ กลุ่มตามสถานการณ์สมมติ และนำเสนอสรุปผลการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการฯในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙อำเภอเมืองน้ำปาดต่อไป

๓. ได้ดำเนินการจัดจ้างทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำใช้ในกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่(โควิด-๑๙) ที่หมู่บ้านและชุมชน ในเฝ้าระวังด้านคัดกรองโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓ ป้าย และได้จัดทำป้าย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของอำเภอเมืองน้ำปาด เพื่อนำไปใช้ในการจัดประชุมของคณะทำงาน จำนวน ๑ ป้าย

๔. มีการติดตามผลการดำเนินงานและรายงานการคัดกรองทุกสัปดาห์ โดยผ่านช่องทาง Social Media

๕. ผู้รับผิดชอบงานได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการ เสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ระยะเวลาดำเนินการ

ได้ดำเนินงานในระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน เขตอำเภอเมืองน้ำปาด จังหวัดอุดรดิตถ์

งบประมาณ

๑.แหล่งงบประมาณ

โดยได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก งบสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงาน โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (รหัส ๒๑๐๐๒๓๓๐A๐๐๐๐๐๐) กิจกรรม พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่ชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่สูงและพื้นที่เกาะ (๒๑๐๐๒xxxxP๒๙๔๕) เพื่อพัฒนางานสาธารณสุขของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ชายแดน จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท (-สองหมื่นบาทถ้วน-)